

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16 /UBND - LĐTBXH

Bim Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2020

V/v kiểm tra, rà soát và thực hiện  
các hoạt động trợ giúp xã hội cho  
người dân trong dịp Tết Nguyên đán  
Canh Tý năm 2020

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 3037/SLĐTBXH-BTXH ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng thời thực hiện tốt các nội dung sau:

-Thực hiện trao tặng quà tết cho các đối tượng người có công, người cao tuổi được hưởng quà tết của Chủ tịch Nước, của Tỉnh và Thị xã. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/01/2020 (Tức ngày 26 tết).

- Huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp đảm bảo tặng quà cho 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn theo Kế hoạch số 113/KH-MTBS ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UB MTTQ Thị xã đã đề ra với mức quà tặng:

+ Đối với hộ nghèo là: 1.000.000 đồng/suất;

+ Đối với hộ cận nghèo là: 400.000 đồng/suất.

-Ngoài các đối tượng nêu trên, nếu trên địa bàn còn có các đối tượng khó khăn đột xuất khác mà xã phường không có khả năng đảm bảo để trợ giúp thì lập danh sách đề nghị UBND Thị xã đề hỗ trợ bổ sung (gửi danh sách qua phòng Lao động-TBXH chậm nhất vào ngày 07/01/2020 để tổng hợp báo cáo).

Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng; liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, liên quan đến tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị Chủ tịch UBND các xã phường quan tâm tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời đầy đủ (qua phòng Lao động - Thương binh xã hội) để UBND Thị xã có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, LĐTBXH.



**Mai Đình Lâm**